

I'm coming out...มาร่วมกันฉลองความภาคภูมิใจ ในสิ่งที่เป็นกับอมารี ภูเก็ต แพ็คเกจห้องพักสุดคุ้มห้า คืนในราคาเพียง 42,318 บาท



ภูเก็ต 31 มีนาคม 2557 - ในบทเพลงของมิสธอส "I'm coming out" มาร่วมฉลองเทศกาลแห่งความภาคภูมิใจของเพศที่สาม หรือ "ชาวเกย์" ด้วยกันที่หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เมื่อเทศกาลสำหรับชาวเกย์มาถึง จะมีสัญลักษณ์ต่างๆ ปรากฏ ไม่ว่าจะเป็นธงสีรุ้งหรือเพลง "Dancing Queen" ที่เปิดดังกระหึ่มไปทั่วทั้งหาด และเต็มไปด้วยสีสันแปลกตาตามสถานบันเทิงในยามค่ำคืน



ภาพของกลุ่มชาวเกย์บนเกาะภูเก็ตนั้นสามารถพบได้ทั่วไปทางฝั่งตะวันตกของหาดป่าตอง ซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวของชาวเกย์ อาทิ ร้านอาหาร คลับ และบาร์ อาจเรียกบริเวณนี้ได้ว่าเป็นหาดชาวเกย์ก็ว่าได้ สิ่งที่น่าสนใจและเป็นที่ยึดดูดยสายตาของผู้คนไม่ว่าจะเป็นชาวไทย หรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ก็คือธงสีรุ้งที่ปลิวไสว สำหรับโรงแรมอมารี ภูเก็ต นั้น ด้วยทำเลที่ตั้งซึ่งอยู่บริเวณทิศใต้ของหาดป่าตอง มีความเงียบสงบเป็นส่วนตัว สามารถชมวิวทิวทัศน์ของชายหาด ท้องทะเลอันดามัน และด้วยระยะทางเพียงไม่กี่กิโลเมตร ก็สามารถเข้าถึงความศิวิไลในยามค่ำคืนของหาดป่าตองได้โดยไม่ยากนัก

อมารี ภูเก็ต ที่มีความเป็นเอกลักษณ์หลังจากการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด ทุกสิ่งบ่งบอกถึงความทันสมัย มีการออกแบบที่ดูร่วมสมัย อาทิ ห้องอาหารต่างๆ ล้วนแล้วแต่เชิญชวนให้ผู้ที่มิสไตล้อยากเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ความแปลกใหม่ ลากริตต้า ห้องอาหารอิตาเลียนริมหาดป่าตองได้ปรับโฉมใหม่ และนับเป็นห้องอาหารที่มีความเก๋ และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน ส่วนเดอะเรซซันบนได้ถูกออกแบบให้มีความทันสมัยไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ด้วยบรรยากาศอันเชิญชวนให้เพลิดเพลินไปกับไวน์เกรดพรีเมียม รวมไปถึงทาสซึ่งช่วยเติมเต็มรสชาติให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น สมุทรบาร์เป็นหนึ่งในสถานที่ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัว เหมาะสำหรับการนั่งดื่มสังสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันหรือยามค่ำคืน ก็สามารถเพลิดเพลินกับการชมวิวด้านโอรามาของหาดป่าตอง และท้องทะเลอันดามัน

ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเข้าร่วมเทศกาล คือวันที่ 20 ถึง 27 เมษายน รวมระยะเวลา 8 วัน ที่ภูเก็ตจะมีการประดับประดาด้วยธงสีรุ้งทั่วทุกทิศ เพราะนี่คืองานใหญ่ระดับโลกเอเชีย เทศกาลนี้ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากนานา

ประเทศให้มาเยือน จุดเด่นของงานอยู่ที่ขบวนพาเหรดที่มีการแสดงอย่างยิ่งใหญ่โดยกลุ่มชาวเกย์ที่มาร่วมงาน การแต่งกายสุดอลังการ พร้อมการร้องเล่นเต้นรำทั่วท้องถนนหาดป่าตองไปจนถึงสวนสาธารณะปลาโลมา พร้อมวงดนตรีและเหล่าดีเจมากมายร่วมสร้างความบันเทิงตลอดทั้งคืน

อมารี ภูเก็ต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลสำคัญนี้ ด้วยการจัดแพ็คเกจสุดพิเศษสำหรับการพัก 5 คืนที่ห้องพักแบบ **Deluxe Ocean View** พร้อมอาหารเช้า รถโดยสารส่วนบุคคลไปกลับสนามบิน เซ็ทดินเนอร์อาหารไทยที่ห้องอาหารริมทะเล และการันตีเลทเช็คเอาท์ได้ถึง 4 โมงเย็น ด้วยราคาเพียง 42,318 บาท สามารถสำรองห้องพักได้แล้วตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2557

สามารถดูรายละเอียดแพ็คเกจเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.amari.com/phuket/hotelpackage

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของเทศกาลนี้ได้ที่นี่ www.phuket-pride.org